

# รณรงค์ให้เยาวชน ของเราเล่นกอล์ฟ เพื่อความสำเร็จ

กอล์ฟเป็นหนึ่งในกีฬาที่ทำกายและมีคุณค่ามากที่สุด ในการเล่นต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกายและ  
ความอดทนด้านจิตใจจึงจะประสบผลสำเร็จ ถือเป็นรางวัลล้ำค่าอย่างยิ่ง ทั้งในระดับตัวบุคคลและทีม และสามารถ  
เปิดโอกาสทางอาชีพที่หลากหลายแก่นักเรียนทั้งในและนอกสนาม

นิวซีแลนด์มีสนามกอล์ฟต่อหัวประชากรมากกว่าประเทศอื่นใดในโลก และแน่นอนว่าเซาท์แคนทอนเบอร์รี่ก็มีสนามกอล์ฟอยู่ไม่น้อย ทิมารูและ  
อานาบิวเวอราล้อมรอบมีสนามกอล์ฟ 7 แห่ง และ Mountainview High School ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทิมารูอยู่ห่างจากสนามกอล์ฟ  
สองแห่งดังกล่าวไม่เกิน 1.5 กม. (สนามกอล์ฟ Gleniti และสนามกอล์ฟ Highfield)

## การเล่นกอล์ฟในเซาท์แคนทอนเบอร์รี่

สนามกอล์ฟ Gleniti เป็นสนามรูปแบบสวนธรรมชาติ 18 หลุม ความยาว  
ประมาณ 5,900 เมตร มีทั้งแฟร์เวย์ที่แคบและกรีนที่ทำกาย พร้อมด้วย  
กับดักทรายและอุปสรรคน้ำเพื่อพิสูจน์ฝีมือนักกอล์ฟทุกระดับความสามารถ  
สำหรับสนามกอล์ฟขนาดแชมป์เปี้ยนชิพ สนามกอล์ฟทิมารูซึ่งยาวเกือบ  
6,100 เมตรมอบประสบการณ์การเล่นกอล์ฟ 18 หลุมแก่นักเรียนที่คล้ายกับ  
กอล์ฟลิงก์อย่างยิ่ง สนามเหล่านี้รองรับนักกอล์ฟทุกประเภท

ความสัมพันธ์ที่เรามีกับสนามกอล์ฟ Gleniti ทำให้นักเรียนของเราได้รับสิทธิ์  
การเป็นสมาชิกเพื่อเล่นกอล์ฟได้ตลอดทั้งปี และได้รับการฝึกสอนทักษะการ  
เล่นแบบตัวต่อตัวและ/หรือกลุ่มรายสัปดาห์กับ Peter Hayes ครูผู้สอน  
มืออาชีพที่ผ่านการรับรอง PGA นอกจากนี้ นักเรียนสามารถใช้บริการ  
โตร์ฟกอล์ฟที่สนาม รวมถึงพื้นที่ชีพและพัสดุกอล์ฟที่ได้รับการบำรุงรักษา  
อย่างดี

แม้ว่าอากาศในเซาท์แคนทอนเบอร์รี่จะสบาย  
และสนามจะค่อนข้างแห้งตลอด แต่บาง  
ครั้งก็ไม่สามารถออกรอบได้ ด้วยเหตุนี้  
Mountainview High School จึงมีสนาม  
กอล์ฟจำลองในร่มพร้อมเล่นมากกว่า 300  
สนาม สนามโตร์ฟกอล์ฟเสมือนจริง และลาน  
ฝึกทักษะ สนามจำลองของเราใช้เมตริกที่จำเป็น  
ครบครันในการปรับปรุงเกมให้นักเรียน รวมถึงตำแหน่งกระบอกหน้าไม้และมุมระนาบสันไม้  
นักเรียนใช้สนามจำลองนี้ได้ฟรีตลอดทั้งวันที่  
โรงเรียนและตอนเย็นและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

## การเล่นแอนติแคปและการแข่งขัน

นักเรียนจะได้รับโอกาสในการลงทะเบียนแอนติแคปโดยใช้ระบบแต้ม World  
Handicap ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมระดับท้องถิ่นและระดับ  
ชาติของโรงเรียนและกลุ่มอายุได้ นักเรียนของเรายังแข่งขันระหว่างโรงเรียน  
แบบทีมและรายบุคคลหลายรายการในพื้นที่ตลอดทอม 1 และ 4

## กอล์ฟ แอดเวนเจอร์

การมาเยือนนิวซีแลนด์จะไม่สมบูรณ์หากไม่ได้เยี่ยมชมสนามอันลือชื่อของเรา  
และเกาะใต้ก็เป็นที่ตั้งของสนามที่ใช้จัด New Zealand Open สองแห่งล่าสุด  
ได้แก่ Millbrook และ Clearwater ในฐานะนักเรียนกอล์ฟ ท่านสามารถจะไปทริป  
เดินทางปีละสองครั้งในทอม 1 และทอม 3 รายละเอียดของค่าใช้จ่ายสำหรับ  
การเดินทางนี้แสดงอยู่ด้านล่าง ในทอม 1 เราจะเดินทางไปควีนส์ทาวน์เพื่อ  
ออกรอบที่สนามกอล์ฟ Millbrook และสนามกอล์ฟ Jack's Point ที่เพิ่งสร้าง  
ใหม่ ในขณะทอม 3 เราจะเดินทางไปโครสต์เชิร์ชเพื่อออกรอบที่ Clearwater  
และอีกสองสนามท้องถิ่นคุณภาพสูงในโครสต์เชิร์ช ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับ  
การเดินทางเหล่านี้จะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายแพ็คเกจกอล์ฟของท่าน

## ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เรามีได้มีอุปกรณ์มากมายนัก ฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำมาไม้กอล์ฟและอุปกรณ์เสริม  
มาเอง เรายินดีให้ใช้ไม้และลูกกอล์ฟได้หากจำเป็น รายการอื่นๆ เช่น ถุงมือ ชุด  
(นอกเหนือจากการแข่งขันตัวแทนโรงเรียน) เสื้อยืด ฯลฯ... สามารถซื้อได้จาก  
Pro Shop ที่สนามกอล์ฟ Gleniti

## ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเล่นกอล์ฟ

	NZ \$
ค่าสมาชิกสนาม:	\$350 ต่อปี**
การสอนรายบุคคล:	\$50 ต่อการเรียน 30 นาที
(มากถึง 40 สัปดาห์ต่อปี)	สูงถึง \$2,000 ต่อปี
การสอนรายกลุ่ม (สูงสุด 6 คนต่อกลุ่ม):	\$15 ต่อการเรียน 30 นาที
(มากถึง 20 สัปดาห์ต่อปี)	สูงถึง \$300 ต่อปี
ลูกซ้อมโตร์ฟ:	\$170 ต่อ 1,000 ลูก
(เป็นบริการที่สนามกอล์ฟ Gleniti)	

\*\*ค่าธรรมเนียมบังคับในการออกรอบที่สนามกอล์ฟในเซาท์แคนทอนเบอร์รี่

## กอล์ฟ แอดเวนเจอร์

	NZ \$
ควีนส์ทาวน์:	\$1,100 ต่อปี
โครสต์เชิร์ช:	\$800 ต่อปี



**Mountainview  
High School**